



Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giải phóng mặt bằng khu vực ven sông Trà Lý



Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: THÀNH TÂM

Chiều ngày 7/2, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe UBND thành phố Thái Bình và một số sở, ngành báo cáo việc giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình để phát triển đô thị (giai đoạn 1). Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh

đạo HĐND, UBND tỉnh, một số sở, ngành. Để án di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình có tổng diện tích thực hiện giai đoạn 1 gần 25ha, gồm các diện tích: Đất khu dân cư hiện có; đất trụ sở cơ quan; đất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất kinh doanh ngoài lề, đất bãi sông và một số diện tích đất khác. Hiện nay, thành phố Thái Bình và các sở, ngành đang tập trung thực hiện để án di chuyển các cơ sở sản xuất,

kinh doanh, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình để phát triển đô thị (giai đoạn 1). Trong đó, đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hiện 6 doanh nghiệp còn thời hạn thuê đất, trong đó 5/6 doanh nghiệp đăng ký tự nguyện di chuyển; 6 doanh nghiệp hết thời hạn thuê đất đã thu hồi 1 doanh nghiệp, 5 doanh nghiệp còn lại đang rà soát thủ tục tham mưu thu hồi. Thành phố đang xây dựng kế hoạch kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật; đồng thời, phối hợp với các

sở, ngành của tỉnh xây dựng phương án di chuyển các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ven sông Trà Lý vào các khu, cụm công nghiệp. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý cũng đã lên phương án bố trí trụ sở làm việc của 14 cơ quan nhà nước; thông báo tới các hộ dân trong diện di chuyển về chính sách bồi thường, hỗ trợ di chuyển và thông báo vị trí giao đất ở mới, (Xem tiếp trang 4) NGUYỄN THỜI

Tích cực phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chiều ngày 7/2, Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Thái Bình (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2022, triển khai kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Năm 2022, ban chỉ đạo các cấp đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an ninh xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang đã phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ và phát sinh thành vụ việc. Các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các tổ tự quản về an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương như: tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh,

tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân. Toàn tỉnh đã duy trì 1.325 mô hình tự quản trong khối xã, phường, thị trấn; 1.304 mô hình tự quản trong khối các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với hàng nghìn thành viên tham gia. Việc thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội luôn được quan tâm, góp phần củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Năm 2023, Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục rà soát, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phù hợp thực tiễn địa phương, chức năng và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, MTTQ và các tổ chức thành viên chủ động nắm bắt tình hình đời sống đoàn viên, hội viên, làm tốt công tác chính sách xã hội, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Ban chỉ đạo các cấp phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống ma túy... từ đó nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà Ban Chỉ đạo đã đề ra. Chủ động kiện toàn tổ chức, làm tốt (Xem tiếp trang 4) TIẾN DAT

HƯNG HÀ Khai mạc hội giảng giáo viên dạy giỏi

Sáng ngày 7/2, tại Trường Tiểu học - THCS Kim Trung (thuộc cụm trường thị trấn Hưng Hà), Phòng Giáo dục và Đào tạo Hưng Hà tổ chức khai mạc hội giảng giáo viên dạy giỏi (GVĐG) cấp huyện năm học 2022 - 2023. Cụm trường tiểu học - THCS thị trấn Hưng Hà là cụm trường đầu tiên trong 8 cụm trường tiểu học - THCS trong huyện tổ chức hội giảng GVĐG cấp huyện năm học 2022 - 2023. Năm học 2022 - 2023, huyện Hưng Hà có 227 giáo viên ở 35 trường tiểu học, tiểu học - THCS trong huyện đăng ký dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện và ở đủ các phân môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tự nhiên và xã hội, Hát nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất... Các giáo viên tham dự hội giảng sẽ có 1 bản báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn và thực hành giảng dạy 1 tiết học để các giám khảo dự giờ đánh giá tiết dạy. Hội giảng GVĐG cấp huyện là dịp để phát hiện, công nhận và tôn vinh những giáo viên đạt danh hiệu GVĐG. Đồng thời nhân rộng những điển hình tiên tiến, thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy và học trong nhà trường, cũng là dịp để các giáo viên giao lưu, học hỏi phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Những báo cáo biện pháp phương pháp nâng cao chất lượng bộ môn cũng được phổ biến tới giáo viên toàn huyện, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong ngành giáo dục tiểu học huyện Hưng Hà trong những năm học tiếp theo. (Xem tiếp trang 4) XUÂN SINH (Hưng Hà)

Đã cấy được trên 10.000ha lúa xuân

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang tập trung cao độ cho sản xuất vụ xuân. Theo tổng hợp của ngành nông nghiệp, đến nay toàn tỉnh đã cấy được trên 10.000ha (15% diện tích gieo cấy). Do ảnh hưởng của thời tiết, một số diện tích mạ sản, mạ khay có hiện tượng chết chòm, chậm phát triển. Để sản xuất vụ xuân giành thắng lợi,



Nông dân huyện Đông Hưng gieo cấy lúa xuân.

(Xem tiếp trang 4) NGÂN HUỖN

KHU CÔNG NGHIỆP LIÊN HÀ THÁI Thành công trong giải phóng mặt bằng

(Xem trang 2)



Những công trình, nhà máy đang được xây dựng tại khu công nghiệp Liên Hà Thái.